

**PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA TRONG PHÁT TRIỂN  
DU LỊCH GẮN VỚI NĂM DU LỊCH QUỐC GIA 2022  
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM**

**UBND tỉnh Quảng Nam**

Kính thưa .....

Nằm ở trung tâm vùng duyên hải miền Trung, tỉnh Quảng Nam có điều kiện tự nhiên và xã hội thuận lợi. Từ xa xưa, đất Quảng Nam đã là địa bàn tụ hội, sinh cư lập nghiệp của cộng đồng Nhân dân, tạo lập nên những làng quê trù phú, xác lập bản sắc văn hóa riêng cho đất và người xứ Quảng, trong đó nét đặc sắc được tập trung ở các giá trị di sản văn hóa phong phú và đa dạng từ miền biển, đồng bằng đến miền núi vùng đồng bào các dân tộc thiểu số. Quá trình hình thành và phát triển vùng đất này gắn liền với lịch sử đấu tranh chinh phục thiên nhiên và chống chọi kẻ thù xâm lược, đất và người nơi đây đã hun đúc nên bản lĩnh kiên cường, bất khuất, truyền thống yêu nước, cách mạng.

Quảng Nam được biết đến là vùng đất nổi tiếng về sản vật đã đi vào văn thơ như trầm hương, hồ tiêu, vàng bạc và tơ lụa. Từ giữa thế kỷ 16, Hội An là thương cảng sầm uất nhất của xứ Đàng Trong cũng như khu vực Đông Nam Á, nơi gặp gỡ, giao thương của các thương gia đến từ nhiều quốc gia trên thế giới như Trung Quốc, Nhật Bản, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha... Ngày nay, Quảng Nam được biết đến với 2 Di sản văn hóa thế giới nổi tiếng: Đô thị cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn, cùng với Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An; nghệ thuật Bài Chòi được UNESCO ghi vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại; bờ biển dài 125 km với nhiều bãi tắm nổi tiếng; gần 70 lễ hội và hàng trăm làng nghề truyền thống, gần 500 di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, có núi rừng nguyên sinh với nhiều loài được liệt kê quý hiếm, đặc biệt là sâm Ngọc Linh - sản phẩm quốc gia, nhiều khu bảo tồn thiên nhiên, bảo tồn loài và sinh cảnh, với hệ thống sông, hồ phong phú, hệ thống giao thông thuận lợi cả về đường bộ, đường sắt, đường hàng không, hàng hải và cửa khẩu quốc tế trên bộ giáp với nước bạn Lào đã tạo cho Quảng Nam như hình ảnh của Việt Nam thu nhỏ với nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có du lịch. Hiện nay, tỉnh Quảng Nam có gần 900 cơ sở lưu trú với trên 17 ngàn phòng, trong đó có trên 50 khách sạn 4-5 sao và trên 80 đơn vị kinh doanh lữ hành.

*Kính thưa toàn thể Hội nghị!*

Xác định di sản văn hóa là tài sản vô giá của các thế hệ cha ông ta để lại cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau, là phần hồn của nền văn hóa dân tộc. Di sản văn hóa có ý nghĩa rất quan trọng trong việc giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống lịch sử văn hóa của dân tộc, là phương tiện để giới thiệu về hình ảnh Quảng Nam cho các du khách trong và ngoài nước, tạo tiền đề cho các chiến lược phát triển du lịch góp phần tăng trưởng kinh tế - xã hội; ngay từ năm 2016, Tỉnh ủy Quảng Nam đã ban hành Nghị quyết số 08 định hướng chủ trương phát triển du lịch giai đoạn 2016-2020 trên nền tảng bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa và kết quả tốc độ tăng trưởng du lịch hàng năm tăng trên 20%, riêng năm 2019 tăng trên 23% với việc đón gần 8 triệu lượt khách, trong đó

trên 4 triệu lượt khách quốc tế. Du lịch Quảng Nam, trong đó có thương hiệu du lịch Hội An đã khẳng định vị thế trong nước và quốc tế với nhiều giải thưởng giá trị toàn cầu do các tổ chức, tạp chí uy tín bình chọn như Hội An là điểm đến đô thị văn hóa, nghệ thuật, lãng mạn, ẩm thực hàng đầu châu Á và thế giới.

Trong 2 năm qua, mặc dù đại dịch COVID-19 ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó ngành du lịch chịu ảnh hưởng sớm nhất và nặng nhất. Tuy nhiên, với mục tiêu phát triển du lịch để trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trên nền tảng phát huy tối đa những tiềm năng, lợi thế, đặc biệt là công tác bảo tồn, phát huy có hiệu quả các giá trị văn hóa; Tỉnh ủy Quảng Nam đã ban hành Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 20/7/2021 về phát triển thương mại - du lịch tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 và định hướng 2030 với quyết tâm sẽ đón 12 triệu lượt khách vào năm 2025. Cùng với đó, tỉnh Quảng Nam vinh dự được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chọn đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2022, đây là cơ hội để ngành Du lịch cả nước nói chung và Quảng Nam nói riêng tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cấp, đổi mới các sản phẩm du lịch, thay đổi cách tiếp cận, xúc tiến thị trường để thích ứng với thời kỳ hậu COVID-19.

Với Chủ đề “Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh”, Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 đã truyền tải thông điệp du lịch an toàn, thân thiện, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa; ưu tiên sử dụng các sản phẩm tái chế, phát triển theo hướng hài hòa và bền vững với 6 nhóm chủ đề gồm 64 hoạt động trong cả năm 2022. Ngoài ra, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quyết định tổ chức 12 sự kiện và UBND các tỉnh, thành phố tổ chức 140 sự kiện hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2022.

Với ý nghĩa đặc biệt quan trọng đó, được sự quan tâm hỗ trợ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND tỉnh Quảng Nam đã tập trung chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức thành công chương trình Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 vào 19 giờ 45 phút ngày 26/3/2022 tại Đảo ký ức Hội An, phường Cẩm Nam, thành phố Hội An. Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 vinh dự được đón nhận sự quan tâm sâu sắc, tình cảm đặc biệt của các đồng chí lãnh đạo, Nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và gần 3.000 đại biểu khách mời, gồm các lãnh đạo các cơ quan Trung ương, địa phương, các tướng lĩnh của lực lượng vũ trang Nhân dân và doanh nghiệp.

Thành công của Lễ khai mạc và các hoạt động hưởng ứng trong khuôn khổ Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 đạt được là rất lớn; góp phần quan trọng vào việc quảng bá hình ảnh, các giá trị di sản văn hóa, tài nguyên, sản phẩm du lịch đặc sắc của Quảng Nam; từ đó, kết quả hoạt động kinh doanh du lịch đã có những diễn biến tích cực, góp phần thực hiện chủ trương của Chính phủ mở lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới hiệu quả, bền vững, góp phần phục hồi và phát triển du lịch Quảng Nam nói riêng và cả nước nói chung. Đến nay, mặc dù số lượt khách quốc tế vẫn chưa thể khôi phục; tuy nhiên, số lượt khách nội địa đã vượt mức so với cùng kỳ năm 2019, nâng tổng lượt khách đến tham quan và lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh gần đạt mức tương đương so với cùng kỳ năm 2019 và tăng gấp nhiều lần so với cùng kỳ năm 2021. Trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng lượt khách tham quan, lưu

trú du lịch ước đạt 2.288.500 lượt khách, tăng gấp 7 lần so với cùng kỳ năm 2021, đạt 56% so với cùng kỳ năm 2019; trong đó: khách quốc tế ước đạt 91.000 lượt khách, tăng gấp 6 lần so với cùng kỳ năm 2021, đạt 4% so với cùng kỳ năm 2019, khách nội địa ước đạt 2.197.500 lượt khách, tăng gấp 7 lần so với cùng kỳ năm 2021, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2019.

*Kính thưa các đồng chí!*

Quảng Nam là vùng đất chứa đựng nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của Việt Nam trong không gian văn hóa vùng du lịch duyên hải Nam Trung bộ. Những năm qua, du lịch Quảng Nam đã có nhiều bước tiến vượt bậc bằng việc phát huy những giá trị di sản văn hóa. Tuy nhiên, du lịch Quảng Nam vẫn thực sự chưa phát huy hết tiềm năng của mình. Việc phát triển du lịch di sản ở Quảng Nam cần có những hướng đi đổi mới, linh hoạt trong tương lai, qua đó xây dựng nên một thương hiệu du lịch bền vững. Do đó, Quảng Nam cần khai thác các yếu tố đặc trưng văn hóa của địa phương để tập trung phát triển sản phẩm du lịch với sự đặc thù, sự cạnh tranh cao. Bên cạnh đó, cần chú trọng đầu tư phát triển, định vị và quảng bá rộng rãi thương hiệu du lịch Quảng Nam dựa vào những giá trị nổi bật về di sản, những giá trị chân thực về văn hóa truyền thống, lối sống địa phương. Đồng thời phát huy các giá trị di sản nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm du lịch Quảng Nam. Đẩy mạnh công tác bảo tồn, trùng tu di tích đúng quy cách sẽ là điều kiện tiên quyết để phát triển du lịch có chiều sâu và bền vững.

*Kính thưa Hội nghị!*

Phát triển du lịch di sản góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Điều này cũng giúp cho việc quản lý di sản một cách tốt hơn, nâng cao nhận thức trong việc gìn giữ di sản không chỉ cho người dân mà cho cả các cơ quan quản lý nhà nước, việc bảo vệ di sản là điều kiện tất yếu để phát triển du lịch, phát triển kinh tế từ di sản sẽ tạo điều kiện quay lại tái đầu tư, tu bổ cho các công trình di tích nhằm đem lại nguồn thu lớn.

Một yếu tố không thể thiếu đó là phát triển du lịch dựa vào cộng đồng, thực hiện bảo tồn văn hóa dựa vào dân cư bản địa; phát triển du lịch có trách nhiệm hướng tới chia sẻ hài hòa lợi ích, trong đó đảm bảo lợi ích cho cộng đồng và du khách. Ngoài ra, Quảng Nam hướng đến phát triển du lịch xanh; trong đó, tập trung phát triển, tạo ra những sản phẩm du lịch xanh dựa vào nền tảng tiềm năng nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng và các giá trị văn hóa bản địa, tạo cơ hội cho việc bảo tồn tài nguyên và phát triển du lịch bền vững, với trọng tâm là cân đối hài hòa giữa yếu tố văn hóa, xã hội và môi trường.

Để tiếp tục phát huy các giá trị di sản văn hoá trong phát triển du lịch gắn với phát huy thành quả sự kiện Năm Du lịch quốc gia 2022, trong thời gian đến tỉnh Quảng Nam tiếp tục tập trung vào một số nhiệm vụ:

*Một là*, tiếp tục tập trung tổ chức thành công các sự kiện còn lại trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022, nhất là Lễ Bế mạc sẽ được tổ chức vào cuối năm 2022; tiếp tục xây dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện, văn hóa; xây dựng các chương trình, đề án nhằm lan tỏa, truyền tải thông điệp “Du lịch xanh”. Phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế về giá trị tài nguyên du lịch trên nền tảng các giá trị di sản văn

hóa, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, các lễ hội truyền thống độc đáo của các địa phương; đẩy mạnh hợp tác, nâng cao hiệu quả hoạt động kết nối, liên kết vùng, liên kết giữa các địa phương trong phát triển du lịch.

*Hai là*, tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa. Gắn trách nhiệm của chính quyền, tổ chức đoàn thể và người dân trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. Tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người dân, đề cao vai trò của Nhân dân trong việc tham gia quản lý di sản văn hóa. Kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, xử lý nghiêm những hành vi cố ý vi phạm di sản văn hóa. Hoàn thiện cơ chế chính sách về bảo tồn và phát huy di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh, tạo môi trường văn hóa lành mạnh cho sự phát triển kinh tế xã hội bền vững.

*Ba là*, xây dựng quy hoạch tổng thể bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội. Đối với các di sản văn hóa vật thể tiến hành rà soát, kiểm toán, bảo quản bằng công nghệ hiện đại, phục vụ tốt công tác bảo tồn và tra cứu. Xây dựng kế hoạch cụ thể trong công tác khai quật khảo cổ, tôn tạo. Xác định giá trị cổ vật, có kế hoạch bảo vệ, bảo tồn và quảng bá nhất là việc giữ gìn các hiện vật cách mạng, di tích kháng chiến. Đối với di sản văn hóa phi vật thể thì tổ chức chu đáo, trở thành hoạt động văn hóa thường niên, kết hợp với các hoạt động du lịch. Duy trì và phát triển các làng nghề truyền thống bằng nhiều hình thức và đẩy mạnh quảng bá các sản phẩm gắn với phát triển du lịch.

*Bốn là*, đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. Việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa không chỉ là trách nhiệm của ngành văn hóa mà là trách nhiệm của mọi cấp, mọi ngành, mọi tổ chức kinh tế, xã hội và mọi tầng lớp Nhân dân. Tạo mọi điều kiện mở rộng nguồn đầu tư khai thác về tiềm năng vật lực và tài lực trong xã hội tham gia bảo tồn và phát huy di sản văn hóa theo phương châm nhà nước và Nhân dân cùng làm.

*Năm là*, tăng cường hội nhập, giao lưu giới thiệu về văn hóa, con người và quê hương Quảng Nam thông qua các hoạt động chuyên môn về văn hóa, du lịch. Tranh thủ sự giúp đỡ thu hút đầu tư từ các tổ chức, cá nhân cho công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa. Tăng cường hợp tác với các tỉnh, thành phố, các trường đại học, cơ quan Trung ương về tổ chức và tham gia biểu diễn văn hóa nghệ thuật, hợp tác thực hiện các chương trình hội thảo, nghiên cứu khoa học trong công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa.

Năm 2022, với việc tổ chức Năm Du lịch quốc gia là dịp để Quảng Nam tiếp tục giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch, góp phần phát triển bền vững kinh tế xã - hội ở địa phương. Nhân Hội nghị hôm nay, thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam, tôi trân trọng cảm ơn Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Ban, Bộ, ngành Trung ương, các tỉnh thành phố bạn đã quan tâm hỗ trợ tỉnh Quảng Nam trong công tác tổ chức Lễ khai mạc và các hoạt động trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022; mong rằng, trong thời gian đến sẽ tiếp tục đón nhận sự quan tâm, hỗ trợ, chia sẻ từ các quý cơ quan để xây dựng tỉnh Quảng Nam ngày càng phát triển./.